

# TUYỂN SINH CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI NĂM 2019 Hệ quân sự chỉ lấy nguyện vọng 1

Theo dự thảo thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội vừa đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, mùa tuyển sinh 2019, các trường quân đội có thể tổ chức thi tuyển theo đề án tuyển sinh riêng khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

### Trường quân đội có thể có đề án tuyển sinh riêng năm 2019

Theo dự thảo vừa được Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng công bố, phương thức tuyển sinh các trường quân đội cũng được thực hiện như các trường dân sự, gồm có thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Tuy nhiên, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện khi phương thức tuyển sinh có thay đổi.

Trường nào thi tuyển theo đề án tuyển sinh riêng thì xây dựng đề án tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) và Bộ Quốc phòng, báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì triển khai thực hiện.

Năm nay, cơ quan thường trực chịu trách nhiệm xây dựng chương trình phân mềm chuyên dụng tuyển sinh quân sự phù hợp với phần mềm tuyển sinh của Bộ GD và ĐT bảo đảm liên thông với các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) trong cả nước; chuyển giao và hướng dẫn các trường trong quân đội sử dụng.

Theo công bố, có tất cả 18 trường được tuyển sinh đào tạo cán bộ cấp phân đội trình độ đại học, hệ chính quy.



### Sử dụng 7 tổ hợp tuyển sinh để xét tuyển

Theo dự thảo thông tư, năm nay các trường quân đội vẫn sẽ sử dụng 7 tổ hợp tuyển sinh để xét tuyển, bao gồm: A00 (toán, lý, hóa); A01 (toán, lý, tiếng Anh); B00 (toán, hóa, sinh); C00 (văn, sử, địa); D01 (toán, văn, tiếng Anh); D02 (toán, văn, tiếng Nga); D03 (toán, văn, tiếng Pháp); D04 (toán, văn, tiếng Trung Quốc).

Cụ thể, Học viện Quân y tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển B00 và A00.

Học viện Biên phòng tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển C00 và A01.

Học viện Khoa học quân sự tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển D01, D02, D04 và A00, A01 (theo từng ngành tuyển sinh).

Các học viện: Kỹ thuật

quân sự, Hậu cần, Phòng không - Không quân, Hải quân và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Thông tin, Công binh, Đặc công, Kỹ thuật quân sự (Vin Hem Pich), Tăng - Thiết giáp, Không quân, Pháo binh, Phòng hóa tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển A00 và A01.

Trường hợp các trường có văn bản đề nghị thay đổi tổ hợp môn xét tuyển, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định và thông báo trong kế hoạch tuyển sinh, tài liệu "Những điều cần biết về tuyển sinh vào các trường trong quân đội".

Các trường trong quân đội chỉ nhận hồ sơ xét tuyển (ĐH, CĐ) quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc

phòng, dự kỳ thi THPT quốc gia trong năm đăng ký xét tuyển để lấy kết quả xét tuyển.

### Một số trường có tuyển nữ giới

Đối tượng tuyển sinh vẫn được chia thành 3 diện, gồm: hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự (có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên), quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên); nam thanh niên ngoài quân đội; nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân.

Với nữ giới, chỉ tuyển 10% chỉ tiêu cho các ngành học (ĐH, CĐ) quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn ngoại ngữ tại Học viện Khoa

học quân sự. Tuyển không quá 6% trên tổng chỉ tiêu vào đào tạo các ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, điện tử y sinh, khí tài quang, địa tin học tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Tuyển không quá 10% chỉ tiêu đào tạo ngành tài chính vào đào tạo ngành tài chính tại Học viện Hậu cần.

Trường hợp các ngành trên được giao chỉ tiêu tuyển thí sinh nữ, mỗi ngành được tuyển ít nhất 2 thí sinh.

### Sơ tuyển vào các trường công an thì không tham gia sơ tuyển vào các trường quân đội

Thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào hệ đào tạo ĐH, CĐ quân sự tại trường quân đội đã nộp hồ sơ sơ tuyển.

Ban tuyển sinh quân sự cấp huyện có trách nhiệm thông báo Bộ Quốc phòng, hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ sơ tuyển, thí sinh đã tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Công an thì không tham gia sơ tuyển vào các trường thuộc Bộ Quốc phòng.

Ban tuyển sinh quân sự cấp huyện chủ động phối hợp với ban tuyển sinh công an cấp huyện để đối chiếu danh sách thí sinh sơ tuyển. Các nguyện vọng còn lại, thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường quân đội, việc đăng ký thực hiện theo quy định của Bộ GD và ĐT.

Các học viện, trường trong quân đội chỉ xét tuyển vào hệ đào tạo (ĐH, CĐ) quân sự đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường nộp hồ sơ sơ tuyển.

Thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào các trường trong quân đội, sẽ được xét tuyển các

nguyện vọng kế tiếp vào các trường ngoài quân đội hoặc hệ dân sự của các trường trong quân đội có tuyển sinh, theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD và ĐT.

### Một số trường quân đội vẫn tuyển thí sinh cận thị

Bên cạnh việc tuyển chọn các thí sinh (cả nam và nữ) đạt điểm 1 và điểm 2 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên bộ Y tế - Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, một số trường có quy định riêng.

Các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần tuyển thí sinh nam cao từ 1,65m trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên; không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.

Các trường đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật tuyển thí sinh nam cao từ 1,63m trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên; thí sinh nữ (nếu có) phải đạt sức khỏe điểm 1 (cao từ 1,54m trở lên, cân nặng từ 48kg trở lên). Về mắt, được tuyển thí sinh (cả nam và nữ) mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực sau chỉnh kính.

Ngoài ra, dự thảo cũng có quy định riêng về tiêu chuẩn sức khỏe với thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số; thí sinh nam là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người (Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bô Y, La Ha, Ngái, Chù, Ô Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ) dự tuyển vào tất cả các trường.

(theo baotintuc.vn)

## Lần đầu tiên tổ chức lễ hội về nguồn Pác Bó



Du khách tham quan bàn đá - nơi Bác Hồ ngồi làm việc trong những ngày ở Pác Bó.

(chinhphu.vn) Ngày 6/3, lễ hội về nguồn Pác Bó lần thứ 1 năm 2019 chính thức diễn ra. Đây là lần đầu tiên tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ hội này. Lễ hội nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức cách mạng, lịch sử cội nguồn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá du lịch.

Lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như lễ rước nước, dâng nước tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó, biểu diễn văn nghệ dân gian, thi làm bánh, thi làm hương, thi đấu các môn thể thao dân tộc (bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy)...

Lễ hội mang nhiều ý nghĩa lịch sử, gắn liền với quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp Bác Hồ về nước qua đường mốc số 108 thuộc địa phận xã Trường Hà, huyện Hà Quảng vào mùa xuân năm 1941.

Lễ hội cũng là dịp để nhân dân địa phương khôi phục và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giới thiệu các giá trị của công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng, qua đó phát triển du lịch địa phương.

## Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" tổ chức với quy mô toàn quốc

(chinhphu.vn) Tiếp nối thành công của các cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô" và "Đại sứ văn hóa đọc Đà Nẵng", năm 2019, cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" sẽ được tổ chức với quy mô toàn quốc.

Cuộc thi do Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Trung tâm Hợp tác trí tuệ Việt Nam (VICC) phối hợp tổ chức.

Học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các loại hình giáo dục khác đều có thể tham gia.

Bài dự thi có thể là bài viết hoặc clip bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, chọn 1 trong 3 đề, nội dung chủ yếu chia sẻ về cuốn sách mà mình yêu thích hoặc sáng tác tác phẩm kịch lịch sử người đọc sách...

Ban tổ chức sẽ mời 100 bài dự thi xuất sắc để trao giải, dự kiến vào ngày 21/4 tại Hà Nội. Hiện 44 tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng văn hóa đọc, cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" còn nhằm tìm ra những gương mặt tiêu biểu để thổi bùng lên ngọn lửa đam mê, người truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu với sách. Được biết, cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc" đầu tiên tổ chức năm 2016 tại Hà Nội và Đà Nẵng với sự hưởng ứng của hơn 80.000 học sinh.

Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Vũ Dương Thúy Nga chia sẻ: Việc đọc sách và ham đọc sách là truyền thống của người Việt Nam, đó là nét đẹp tâm hồn, làm nên văn hóa Việt. Để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao nội lực của người Việt Nam, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong việc tiếp cận thông tin và tri thức, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Từ đó đến nay, phong trào đọc trong cả nước đã được khơi dậy, phát triển và lan tỏa, đặc biệt là trong khối nhà trường.

Ban tổ chức mong muốn các em học sinh thành phố tích cực tham gia cuộc thi này, từ đó vun đắp tình yêu đọc sách, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, biện pháp và những hồi ức về những cuốn sách hay đã làm thay đổi cuộc sống, làm thay đổi nhận thức của chúng ta.

## Nhiều sáng kiến trong huấn luyện

Nếu như trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, vũ khí thô sơ tự tạo đã làm tiêu hao lượng lớn sinh lực địch... thì ngày nay những di sản quân sự đặc sắc một thời ấy vẫn được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tình kế thừa, phát huy và ứng dụng hiệu quả vào các sáng kiến cải tiến mô hình học cụ nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, chiến đấu.

Trung úy Nguyễn Đức Thảo, sĩ quan chuyên ngành phòng không, Ban CHQS huyện Tiên Hải nhiều lần tham gia hội thảo sáng kiến sáng tạo, luôn suy nghĩ, tìm tòi để giải quyết những khó khăn khi thao tác bằng súng máy phòng không 12,7 ly. Sau nhiều ngày tháng mày mò, cuối cùng sáng kiến "Giới hạn tầm, giới hạn hướng" của súng máy phòng không 12,7 ly đã ra đời. Ưu điểm của sáng kiến này là mỗi lần triển khai hỏa lực cho diễn tập bắn đạn thật bộ đội không cần phải có định tâm, cố định



hướng bằng các loại tre, luồng như trước mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Không chịu kém cạnh với đồng đội, Đại úy Phạm Văn Đoàn, nhân viên hậu cần quanh năm chăm lo từng bữa cơm cho bộ đội cũng kịp cho ra đời "Máy thái rau, củ, quả đa năng".

Theo nhận xét của nhà bếp, từ khi đưa vào sử dụng, chiếc máy của anh Đoàn đã giúp chị em tiết kiệm hàng chục giờ mỗi tuần. Đôi bàn tay tần tảo của chị em cũng bớt chai sạn hơn. Khi hỏi về giá thành để làm ra một cái máy đa năng như thế, tôi

thật bất ngờ vì nó chưa tới 300.000 đồng.

Nói về hiệu quả của các sáng kiến khi đưa vào sử dụng, Trung tá Trần Văn Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện hồ hởi: Không chỉ có các sáng kiến đã được Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 trao giải A, giải B như mô hình bản biến của Đại úy Nguyễn Duy Chính mà hầu hết các sáng kiến do đơn vị nghiên cứu, chế tạo đều phù hợp với công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở địa bàn nơi đóng quân.

Tim hiểu về hoàn cảnh ra đời của sáng kiến "Nổ máy xuống trên cạn" của đơn vị vận tải thủy, Phòng Hậu cần, tôi được Trung tá Nguyễn Văn Thuận cho biết, đơn vị quản lý một lượng lớn tàu, xuống cao tốc dành cho nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn. Để máy móc hoạt động ổn định, mỗi tháng hai lần đơn vị phải kéo thủ công từng chiếc ra sông Trà Lý để kiểm tra hệ thống bánh lái, cần vịt...,

rất tốn kém cả về xăng dầu, nhân lực và thời gian. Sáng kiến "Nổ máy xuống trên cạn" đã ra đời sau nhiều lần mày mò, nghiên cứu. Đại úy Đỗ Xuân Tiến - người đã có nhiều năm gắn bó với đơn vị vận tải thủy phần khởi chia sẻ: Nguyên lý hoạt động của sáng kiến rất đơn giản, chỉ cần hai người trong một ngày có thể vận hành, kiểm tra toàn bộ xuống máy trong kho. Việc này trước kia phải mất một tuần.

Theo quan sát của chúng tôi, năm nay, LLVT tỉnh có gần 2.000 trang thiết bị quân sự được đưa vào huấn luyện bao gồm các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vừa mới được giới thiệu năm 2019. Nổi bật nhất phải kể đến sáng kiến giấy đi không dầu của Ban CHQS thành phố; thiết bị kiểm tra đường đạn của Ban CHQS huyện Đông Hưng; bộ thiết bị huấn luyện, kiểm tra và báo kết quả bắn súng K54 ngoài thực địa; bộc phá khối tập, ăn thành có động thao trường của Trường Quân sự tỉnh và bản điểm hỏa bắn pháo hoa của Ban CHQS huyện Kiến Xương.

Đại tá Nguyễn Viết Tác, Phó Tham mưu trưởng,

Bộ CHQS tỉnh cho biết, điểm nổi bật của hầu hết các sáng kiến, cải tiến là chi phí sản xuất thấp, tuy nhiên chưa thực sự nổi bật để có thể áp dụng đại trà. Toàn lực lượng mới chỉ có hai sản phẩm công nghệ được viết trên nền tảng lập trình C++ là "Phần mềm quản lý quân trang" và "Phần mềm quản lý bếp ăn" của Ban CHQS huyện Hưng Hà, chưa có sáng kiến hoặc ứng dụng nào được viết cho các mục đích cao hơn. Vì vậy, thời gian tới, bên cạnh việc khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy trí tuệ, nghiên cứu, cải tiến trang thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác huấn luyện theo cách truyền thống, Bộ CHQS tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có thêm cơ chế hỗ trợ cho các sáng kiến được viết trên nền tảng công nghệ, trước mắt để quản lý, nhận diện các mối nguy hiểm từ không gian mạng, tiếp đó là hướng tư duy nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của bộ đội trong thời đại mới, thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra mạnh mẽ.

THÀNH ĐÓ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

Tốt nghiệp Học viện Quân y năm 1969, Nguyễn Anh Nhật vào chiến trường miền Nam, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 5, Quân khu 7, từng đảm nhiệm cương vị Viện trưởng 7E, Quân khu 7, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Quân y Sư đoàn 5. Năm 1979, với sự tiếp tay của các thế lực thù địch, quân Pôn Pốt đã tiến hành tàn sát đồng bào Campuchia, gây chiến tranh biên giới Tây Nam, gây nhiều thương vong cho nhân dân các tỉnh biên giới giáp Campuchia và các đơn vị quân đội. Bác sĩ Nguyễn Anh Nhật trên cương vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Quân y Sư đoàn 5 vinh dự được làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia

## Kết tình anh em

Hơn 25 năm trong quân ngũ, 9 năm làm nhiệm vụ giúp nước bạn Campuchia, bác sĩ quân y Nguyễn Anh Nhật đã trực tiếp mổ và cứu sống nhiều đồng đội. Kỷ niệm mà ông không bao giờ quên là đã mổ và cứu sống ông Ke Kim Yan, Bí thư Tỉnh ủy Bát Tam Bang, sau này là Phó Thủ tướng Campuchia.

và đồng quân ở tỉnh Bát Tam Bang. 9 năm cùng đồng đội giúp cách mạng Campuchia, bác sĩ Nguyễn Anh Nhật đã trực tiếp mổ và cấp cứu hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội Campuchia cùng nhân dân nơi đơn vị đóng quân, ông cũng là người trực tiếp mổ cấp cứu cho Trung tướng Lê Hai, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính

trị Quân đội nhân dân Việt Nam bị viêm ruột thừa tại chiến trường nước bạn. Bác sĩ Nguyễn Anh Nhật nhớ lại: Ngày 8/2/1982, trạm phẫu Sư đoàn tiếp nhận một thương binh của quân đội Campuchia để nghị mổ cấp cứu gấp, người bị thương là ông Ke Kim Yan, Bí thư Tỉnh ủy Bát Tam Bang trong khi xuống cơ sở kiểm tra xe ô tô của ông bị

Pôn Pốt bắn cháy, trên xe có 5 người thì 4 người bị thương, ông Ke Kim Yan bị một vết thương vùng bụng, vết thương đứt ruột, thủng dạ dày và vỡ một phần gan, sức khỏe rất yếu. Bằng kinh nghiệm của một bác sĩ quân y nhiều năm trên chiến trường với nhiều ca mổ phức tạp, bác sĩ Nguyễn Anh Nhật và các đồng sự đã thực hiện ca mổ thành công cứu sống Bí thư

Tỉnh ủy Bát Tam Bang để rồi ít năm sau đó ông Ke Kim Yan trở thành Phó Thủ tướng Campuchia, bác sĩ Nguyễn Anh Nhật trở thành ân nhân, hai người đã kết tình huynh đệ. Trong một lần dẫn đầu đoàn cán bộ cấp cao Campuchia thăm Việt Nam, ông Ke Kim Yan đã tìm được bác sĩ Nguyễn Anh Nhật khi ấy bác sĩ đã về nghỉ hưu tại quê hương Vũ Đoài (Vũ Thu), ông Ke Kim Yan mời vợ chồng bác sĩ Nguyễn Anh Nhật thăm lại đất nước Chùa Tháp.

Trở về cuộc sống đời thường, bác sĩ Nguyễn Anh Nhật vẫn phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tham gia các hoạt động xã hội phát huy nghề thủ công của người.

Đón xuân Kỷ Hợi 2019, cựu chiến binh Nguyễn Anh Nhật được Hội Người cao tuổi xã Vũ Đoài mừng thọ tuổi 75, đầu tuổi đã cao, lại bị bệnh tiểu đường gây biến chứng nặng, vợ ông mắc bệnh hiểm nghèo

giai đoạn cuối nhưng mỗi khi nhắc về cuộc đời quân ngũ và những năm tháng làm nhiệm vụ giúp nước bạn Campuchia, cựu chiến binh Nguyễn Anh Nhật như tươi trẻ lại, bức xúc thọ được ông treo trên trọng

phía dưới Huy hiệu 50 năm tuổi đảng và 3 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba mà Đảng, Nhà nước, quân đội trao tặng.

NGUYỄN CÔNG LIÊM (Thành phố Thái Bình)



Cựu chiến binh Nguyễn Anh Nhật tại lễ mừng thọ 75 tuổi.